

(สำเนา)

ประกาศกองบริหารทรัพยากรบุคคล  
เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

กองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตามนโยบายของกรมบังคับคดี มีหน้าที่บริหารงานทรัพยากรบุคคล และกองบริหารทรัพยากรบุคคลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาองค์กรและการบริหารงาน ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ และเคารพสิทธิมนุษยชนในการอำนวยความสะดวก ยุติธรรม เพื่อให้ประชาชน ผู้รับบริการ โจทก์ จำเลย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องในคดี สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงขอแสดงเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ยึดถือปฏิบัตินำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย “การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลงทุกด้านและทุกกลุ่ม” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เคารพและให้เกียรติกัน ยอมรับและเห็นในคุณค่าในความเป็นมนุษย์ ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน ประชาชนผู้รับบริการ ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจากความแตกต่างกันในด้านเชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด ศาสนา ความเชื่อ เพศ สีดวง ภาษา เผ่าพันธุ์ สถานะทางสังคม หรือสถานะอื่นใดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

๒. ปฏิบัติงานโดยยึดหลักการสิทธิมนุษยชน มีความยุติธรรม ปราศจากอคติ ใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งทางตรงและทางอ้อมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

๓. สนับสนุนและส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในทุกรูปแบบ

๔. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลย เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็น การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา หรือแจ้งไปยังช่องทางที่กำหนดไว้

หากพบเห็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน สามารถแจ้งข้อมูลได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๑ ๔๘๑๘

หรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ [www.led.go.th](http://www.led.go.th) หัวข้อ “ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Pettion)”

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ)

ธีรภัทร์ ชัยเฉลิมปรีชา

(นายธีรภัทร์ ชัยเฉลิมปรีชา)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

สำเนาถูกต้อง

ป.ภ.ร.ช.น

(นายปราชัญญา บุญเรือง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เสารัสริ คัด/ทาน